



สารอธิการบดี เนื่องในโอกาสรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๕

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ยินดีต้อนรับนักศึกษาเข้าสู่รั้วรามคำแหงด้วยความอบอุ่น และ ยินดีเป็นอย่างยิ่ง
ขอให้นักศึกษาภาคภูมิใจกับการได้เป็นสมาชิกคนหนึ่งของ “ลูกพ่อขุน” ที่จะดำรงเกียรติ ศักดิ์ศรี และความดีเหนือสิ่งอื่นใด
มหาวิทยาลัยรามคำแหงยึดมั่นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม
โดยเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐ ที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. ๒๕๑๔ มุ่งหมายให้เป็น
“ตลาดวิชา” ที่สร้างโอกาส และให้ความเสมอภาคทางการศึกษาแก่ปวงชนชาวไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของ
มหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอนแบบตลาดวิชาควบคู่กับแบบจำกัดจำนวน

ภารกิจทั้ง ๔ ด้านของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้ดำเนินการอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐานตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ซึ่งนำมาบูรณาการกับการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี ทำให้กระบวนวิชาต่าง ๆ ที่นักศึกษาจะได้เรียนจากคณาจารย์
เป็นเรื่องใกล้ตัวสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน ภารกิจเหล่านี้เป็นสิ่งที่บุคลากรทุกภาคส่วนของ
มหาวิทยาลัยตระหนัก และให้ความสำคัญยิ่งตลอด ๕๐ ปีที่ผ่านมา

แม้ในปีที่ผ่านมาการจัดการเรียนการสอนมีความเปลี่ยนแปลงด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทว่านั่นเป็นโอกาสอันดีที่ทำให้มหาวิทยาลัยพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น นักศึกษาสามารถเข้าชั้นเรียนผ่านระบบออนไลน์ วัตถุประสงค์ผลการศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพดั้งเดิม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

การขยายโอกาสทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดตั้งสาขา
วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาคขึ้นใน ๒๓ จังหวัดทั่วประเทศ พร้อมทั้งจัดศูนย์สอบส่วนภูมิภาค สำหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี ใน ๓๙ จังหวัด จำนวน ๔๑ ศูนย์สอบ รวมถึงการขยายการเรียนการสอนสู่ต่างประเทศสำหรับ
ผู้มีความประสงค์จะศึกษาในระดับอุดมศึกษาใน ๓๒ ประเทศ ทั่วโลก โดยจัดให้มีศูนย์สอบในประเทศนั้น ๆ รวม ๔๑ แห่ง
โดยได้รับความร่วมมือจากระหว่างการต่างประเทศ อนุเคราะห์สถานที่สอบ ณ สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่
ในต่างประเทศ โดยดำเนินการจัดสอบอย่างมีมาตรฐานเช่นเดียวกับการสอบที่มหาวิทยาลัย

ระบบการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และค้นหาตัวเอง
อย่างแท้จริง โดยสามารถลงทะเบียนเรียนในสาขาที่ตนเองสนใจในคณะต่าง ๆ และสามารถย้ายสาขาวิชาที่เรียนได้
เมื่อค้นพบความถนัดที่แท้จริง

นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสลงทะเบียนเรียนเพื่อสะสมหน่วยกิตในระดับปริญญาตรีล่วงหน้าขณะยังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้ นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดได้จากระเบียบการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยรามคำแหงต่อไป

ขอให้นักศึกษาทุกคนจงเริ่มต้นชีวิตนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงอย่างมีความสุข ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ใช้ความพากเพียร มานะบากบั่น และมีวินัยที่สูงยิ่ง เพื่อศึกษาหาความรู้ พัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ กระทั่งสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่น่าภาคภูมิใจ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สีบพงษ์ ปราบใหญ่)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ความเป็นมาของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. ๒๕๑๔ โดยมีจุดมุ่งหมายให้เป็นสถาบันการศึกษาแบบ “ตลาดวิชา” มีปรัชญาการดำเนินงานเน้นการเปิดโอกาสเสมอภาคทางการศึกษาแก่ปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะผู้ที่ใฝ่เรียนพากเพียรและอดทน เปิดกว้างทางการศึกษาสำหรับทุกคนอย่างเท่าเทียมกันบนพื้นฐานของความสามารถ

มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาโดยมีจุดยืนและภารกิจทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ยึดหลักการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับสังคม มีคุณภาพมาตรฐานสูง และมีความเป็นสากล ได้ปฏิบัติภารกิจหลักทั้ง ๔ ประการ ของสถาบันอุดมศึกษา คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยรามคำแหงยังได้เพิ่มภารกิจที่ ๕ คือ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มี “ความรู้คู่คุณธรรม” เป็นผู้ซึ่งยึดหลักคุณธรรมนำชีวิตพร้อมมุกุศตนเพื่อประเทศชาติ ช่วยกันเสริมสร้างพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งและมีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นการช่วยนำพาชาติบ้านเมืองให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความเจริญอย่างยั่งยืนสืบไป

มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย คือ อธิการบดีผู้มียศสำคัญยิ่งในการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพการอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย ผู้บริหารสูงสุดในระดับคณะ คือ คณบดี และผู้บริหารระดับภาควิชาคือ หัวหน้าภาควิชา นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารระดับสถาบัน/สำนัก/ศูนย์ และระดับกอง ฯลฯ ตามลำดับชั้นการบริหารจัดการของหน่วยงานระดับต่าง ๆ ซึ่งมีความสำคัญในการบริหารในหน่วยงานและโดยรวมเช่นกัน

บัณฑิตยุคโลกาภิวัตน์ นอกจากจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ควบคู่กับความมีคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว จำเป็นที่จะต้องมีความวิสัยทัศน์กว้างไกล เข้าใจสังคมและวัฒนธรรมนานาชาติ ต้องมีความสามารถในการสื่อสารภาษาได้หลายภาษา และมีความสามารถในการติดต่อสื่อสารได้ทุกรูปแบบ อดิธการบตี รองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข จะกล่าวเสมอว่า “ในยุคโลกาภิวัตน์จึงมีวิสัยทัศน์ รู้เท่า ก้าวทัน กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก” นับว่าเป็นแนวคิดที่สามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี

ดังนั้น เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกทางด้านการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงได้เร่งปรับบทบาททุก ๆ ด้าน ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบการเรียนการสอนอย่างรวดเร็ว มีการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้และประยุกต์ใช้หลากหลายอย่างเหมาะสม ให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดทางการศึกษาและการบริหาร อีกทั้ง ได้ริเริ่มกิจกรรมด้านต่าง ๆ มากมายที่มุ่งสู่ความเป็นสากลเพื่อให้ทันกระแสโลกาภิวัตน์

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีศักยภาพที่โดดเด่น เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ เป็น “แหล่งชุมทรัพย์ทางวิชาการอันล้ำเลิศ” เปิดโอกาสและให้ความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างกว้างไกลทั้งในประเทศและต่างประเทศ จัดการเรียนการสอนครบทุกระดับทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ และหลักสูตรโครงการพิเศษต่าง ๆ มีการปรับปรุงหลักสูตรและเปิดสอนหลักสูตรใหม่ ๆ ทุกระดับเพิ่มขึ้น หลากหลายหลักสูตรทุกระดับของมหาวิทยาลัยมีการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน มีการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งสามารถตรวจสอบได้และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ในการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ภูมิภาค มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้จัดตั้งสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ส่วนภูมิภาคขึ้นใน ๒๓ จังหวัดทั่วประเทศ ทั้งนี้ โดยความคิดริเริ่มของอดีตท่านอธิการบดีรังสรรค์ แสงสุข ซึ่งทุกแห่งก่อตั้งโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนในท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชน ปัจจุบันเปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรี

ปริญญาโท และปริญญาเอก เป็นการนำมหาวิทยาลัยไปสู่ท้องถิ่นส่วนภูมิภาคอย่างสง่างามยึดหลักตามแบบอย่าง การพึ่งพาตนเองและเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ ได้ขยายการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษต่าง ๆ ในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ทั้งในส่วนกลางและขยายสู่ส่วนภูมิภาคอีก เพื่อช่วยพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งความต้องการของท้องถิ่น โดยอาจารย์เดินทางไปบรรยายสด ณ จังหวัดนั้น ๆ ทุกกระบวนวิชา มหาวิทยาลัยรามคำแหงยังจัดให้มีศูนย์สอบส่วนภูมิภาคสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีอีก ๓๙ จังหวัด

ก้าวใหม่ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ การขยายการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท สู่ต่างประเทศเพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่ชาวไทยในต่างประเทศเช่นเดียวกับในประเทศ ทั้งนี้ โดยความคิดริเริ่ม ของอดีตท่านอธิการบดีรังสรรค์ แสงสุข ได้เริ่มเปิดสอนระดับปริญญาตรีตั้งแต่ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๖ และ ขยายการเปิดสอนระดับปริญญาโท ในภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๘ สำหรับโครงการปริญญาโทในต่างประเทศ ทางมหาวิทยาลัยได้เปิดโอกาสให้พนักงานสายการบินต่าง ๆ และชาวไทยที่ทำงานระหว่างประเทศสมัครเรียนใน โครงการเดียวกันนี้ได้ปรากฏว่า มีชาวไทยทั่วโลก รวมทั้งพนักงานสายการบินจากหลายสายการบินได้ให้ความสนใจ ซึ่ชื่นชมยินดี และสมัครเรียนเป็นจำนวนมาก ในภาคการศึกษา ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยได้เปิดสอน ระดับปริญญาเอกสู่ต่างประเทศ

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ขยายการเรียนการสอนสู่ต่างประเทศแล้วจำนวน ๓๒ ประเทศ และ จัดศูนย์สอบ ๔๑ แห่งในประเทศต่าง ๆ เหล่านี้ และกำลังขยายเพิ่มมากขึ้น การจัดสอบในต่างประเทศได้รับความ ร่วมมืออย่างดียิ่งจากกระทรวงการต่างประเทศในการให้ความอนุเคราะห์สถานที่สอบ และดำเนินการจัดสอบ ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย และสถานกงสุลใหญ่ ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อรองรับภารกิจดังกล่าวที่ขยายตัว อย่างรวดเร็ว สภามหาวิทยาลัยรามคำแหงได้อนุมัติจัดตั้ง “สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ” ขึ้นเมื่อ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยมีสำนักงานของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัย รามคำแหง หัวหมาก ทำหน้าที่ประสานงานและดำเนินการ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้พัฒนาก้าวไกลในการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ และประยุกต์ใช้ในการบริหาร และการจัดการเรียนการสอนทุกระดับการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ เช่น ระบบการสอนทางไกล การให้บริการนักศึกษาฟังบรรยายสดทางอินเทอร์เน็ต บริการ Course on Demand บริการการเรียนการสอนแบบ e-Learning บริการ e-Books ตำรากระบวนวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงฟรี จัดตั้งศูนย์การสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning Center) จัดตั้งสำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing Center) ซึ่งเป็นแห่งแรกของประเทศ นอกจากนี้ ยังเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทยที่ได้นำระบบการจัดการเรียนการสอน ติดตั้งเป็นโครงข่ายฐานข้อมูลความรู้ครอบคลุมทุกภูมิภาค

มหาวิทยาลัยได้พัฒนาการวิจัยของมหาวิทยาลัยทุกรูปแบบ และมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการวิจัยทุกสาขาและ ทุกระดับ รวมทั้งมุ่งมั่นบริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างกว้างไกล อีกทั้งยังได้ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และหลากหลายทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ทั่วประเทศ และทั่วโลก เช่น “โซน” ซึ่ง อดีตท่านอธิการบดี รังสรรค์ แสงสุข ได้ริเริ่ม “โซนรามคำแหง” ขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ นำภูมิปัญญาที่ได้มีนักศึกษา และบุคลากร รวมทั้งนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ของมหาวิทยาลัย สนใจสมัครฝึก จำนวนกว่า ๗๐๐ คน “โซนรามคำแหง” ได้จัดแสดงภายในและ ภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นอกจากนี้ ยังได้มีการเร่งปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย ทำให้ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจาก เดิมมาก บริเวณของมหาวิทยาลัยเต็มไปด้วยอาคารหลากหลายที่ทันสมัย บรรยากาศเป็นมหาวิทยาลัยวิชาการ อีกทั้งภูมิทัศน์สวยงาม สะอาด และสะดวกสบาย ระบบรักษาความปลอดภัยทันสมัย ฯลฯ จากการที่ได้รับการปรับปรุง พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย ส่งผลให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้รับพระราชทานรางวัลจาก สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถถึง ๓ ครั้ง

ในการมุ่งสู่ความเป็นสากล มหาวิทยาลัยได้ปรับบทบาททุกด้านมุ่งสู่ความเป็นสากล และให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ได้ขยายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยรามคำแหงกับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั่วโลก

ด้วยศักยภาพการบริหารจัดการอย่างมีวิสัยทัศน์ ได้ส่งผลให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงพัฒนาเจริญก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทางที่ดีขึ้นทุก ๆ ด้าน อย่างที่ไม่มีใครเคยคาดคิดว่าจะก้าวไกลได้ถึงเพียงนี้ สร้างชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลกว่า เป็นมหาวิทยาลัยผู้นำทางการศึกษาของรัฐที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ เป็นผู้นำในการสอนระบบใหม่ ๆ หลากหลาย เป็นผู้นำการสอนทางไกล ผู้นำในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการศึกษา อีกทั้งได้นำการอุดมศึกษาไทยสู่สากลสามารถแข่งขันทางการศึกษากับนานาชาติได้ มีชื่อเสียงก้องเกียรติไกลไปทั่วโลกและกำลังก้าวสู่มหาวิทยาลัยระดับโลกตามลำดับ

จะเห็นได้ว่า ในแต่ละปีจะมีนักศึกษาและผู้สนใจหลังไหลกันเข้ามาสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นจำนวนมากในทุกระดับการศึกษา ด้วยความมั่นใจในชื่อเสียงที่โดดเด่นและความเป็นเลิศทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย การดูแลเอาใจใส่ที่มีต่อนักศึกษา และการที่มหาวิทยาลัยให้โอกาสทางการศึกษาแก่ปวงชนชาวไทยอย่างกว้างไกล

มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานในระดับคณะ / สำนัก / สถาบัน / ศูนย์ ซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการจัดการศึกษาและให้บริการด้านบริหาร และวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจุบัน มีคณะต่าง ๆ ดังนี้

คณะนิติศาสตร์	คณะบริหารธุรกิจ	คณะมนุษยศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์	คณะรัฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์	คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	คณะสื่อสารมวลชน
คณะศิลปกรรมศาสตร์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะทัศนมาตรศาสตร์	คณะธุรกิจบริการ	บัณฑิตวิทยาลัย

ปัจจุบัน มีสำนัก สถาบัน และศูนย์ต่าง ๆ ดังนี้

สำนักงานอธิการบดี	สำนักกีฬา	สถาบันศิลปวัฒนธรรม
สำนักหอสมุดกลาง	สถาบันศึกษานานาชาติ	สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา	สถาบันภาษา	สถาบันฝึกอบรม
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา	สถาบันคอมพิวเตอร์	ศูนย์สื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์
สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล	สถาบันวิจัยและพัฒนา	
สำนักพิมพ์	สถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์	

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ มีจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาถึงปัจจุบันประมาณแปดแสนคน จากวันที่เริ่มก่อตั้งจวบจนปัจจุบันได้ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีมาแล้วประมาณเจ็ดแสนคน ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รวมทั้งระดับประกาศนียบัตรมาแล้วกว่าสี่หมื่นคน นับว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงได้มีบทบาทในการช่วยพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรบุคคลของชาติเป็นอย่างมาก ซึ่งบัณฑิตเหล่านี้ออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติทั้งภาครัฐ เอกชนทั่วประเทศ และทั่วโลก อีกทั้งบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้พิสูจน์ให้สังคมยอมรับและประทับใจในคุณภาพว่ามีความรู้ ความสามารถ ความวิริยะ อุตสาหะ และมีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพที่ได้ศึกษาตลอดจนมีจิตสำนึกที่ดีต่อสถาบันที่ให้โอกาสทางการศึกษา สมกับความต้องการของมหาวิทยาลัยที่มุ่งผลิต "บัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม" และมุ่งมั่นเพียรสอนศิษย์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณค่า ให้ทุกคนมีความเข้มแข็ง ในวิชาให้มีความก้าวหน้าเปี่ยมด้วยคุณธรรม นับเป็นความภูมิใจของ

มหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสทางการศึกษากับชาวไทยผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน สวมกับคำขวัญของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ว่า “สร้างความรู้สู่สากล สร้างคนคู่คุณธรรม” ปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ขยายการเรียนการสอนกว้างไกล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาณาจักรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง มีดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ
๒. มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา กรุงเทพฯ
๓. มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ สุโขทัย
๔. มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาค ปัจจุบันมีใน ๒๓ จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งเปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
๕. มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศขยายการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยรามคำแหงสู่ ต่างประเทศ ๓๒ ประเทศทั่วโลก และกำลังขยายเพิ่มขึ้น ซึ่งเปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
๖. มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดสอนหลักสูตรโครงการพิเศษในจังหวัดต่าง ๆ ส่วนภูมิภาคในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
๗. ศูนย์สอบส่วนภูมิภาคของมหาวิทยาลัยรามคำแหงใน ๓๙ จังหวัดทั่วประเทศ
๘. จัดศูนย์สอบของมหาวิทยาลัยรามคำแหงในประเทศต่าง ๆ กว่า ๔๑ แห่งทั่วโลกและกำลังขยายเพิ่มขึ้น โดยความร่วมมือจากกระทรวงการต่างประเทศสถานอัครราชทูตไทย และสถานกงสุลใหญ่ ณ ประเทศนั้น ๆ
๙. ขยายการจัดตั้งคณะเพิ่มขึ้น ปัจจุบันมีจำนวน ๑๔ คณะและบัณฑิตวิทยาลัย
๑๐. ขยายการจัดตั้งสถาบัน / สำนัก / ศูนย์ต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ในปัจจุบันมี ๒๐ หน่วยงาน
๑๑. บริการการเรียนการสอนผ่านสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยไปทั่วประเทศ
๑๒. ขยายเครือข่ายให้ความร่วมมือจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาแก่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน อย่างกว้างขวาง
๑๓. ขยายการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติทุกระดับการศึกษา มีชาวไทยและชาวต่างประเทศ มาเรียนที่สถาบันการศึกษานานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
๑๔. ขยายการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงฝ่ายมัธยมและฝ่ายประถม

จะเห็นได้ว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหงประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดในการบริหารการอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยที่นำภาคภูมิใจยิ่งสามารถนำมหาวิทยาลัยไทยยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับมหาวิทยาลัยชั้นนำของนานาชาติประเทศ ซึ่งแสดงถึงความก้าวหน้าก้าวไกลของมหาวิทยาลัยของชาติไทยในสากล สามารถนำพาการอุดมศึกษาไทยสู่เวทีการศึกษาโลก แสดงถึงศักยภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยไทยช่วยสร้างชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยและประเทศชาติเป็นอย่างมาก มหาวิทยาลัยยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นต่อไปโดยมีเป้าหมายที่จะให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นศูนย์กลางการศึกษาที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลก

การที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่มวลชนและลูกหลานชาวไทยทั่วแผ่นดินไทยและกว้างไกลไปทั่วโลก โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ก่อเกิดแก่ส่วนรวมและประเทศชาติเป็นสำคัญ ยึดหลักที่ว่า “การศึกษาสร้างคนและคนสร้างชาติ” ทั้งนี้เพื่อชาติไทยที่รักยิ่งของพวกเราทุกคนจะได้เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าก้าวไกลยิ่ง ๆ ขึ้นอย่างมั่นคง วัฒนา สถาพร สันติสุขสืบไป

www.ru.ac.th	เว็บไซต์หลักที่มีรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
www.lib.ru.ac.th	เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง
www.regis.ru.ac.th	เว็บไซต์สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
www.ram.edu	เว็บไซต์เกี่ยวกับ e-Learning ของมหาวิทยาลัย
www.techno.ru.ac.th	เว็บไซต์เกี่ยวกับสถานีวิทยุและโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัยรวมทั้งเป็น เว็บไซต์สำหรับถ่ายทอดสดการประชุมสัมมนาและการบรรยายพิเศษ ฯลฯ
www.rupress.ru.ac.th	เว็บไซต์ศูนย์หนังสือ ม.ร. (สำนักพิมพ์)
http://e-book.ru.ac.th	เว็บไซต์เกี่ยวกับตำราเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
www.stdaffairs.ru.ac.th/dss	เว็บไซต์ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
www.iregis2.ru.ac.th	เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษาใหม่ทาง INTERNET
www.law.ru.ac.th	เว็บไซต์คณะนิติศาสตร์
www.ba.ru.ac.th	เว็บไซต์คณะบริหารธุรกิจ
www.pol.ru.ac.th	เว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์
www.mac.ru.ac.th	เว็บไซต์คณะสื่อสารมวลชน

ข้อควรปฏิบัติ

1. เพื่อประโยชน์ของนักศึกษา ควรกรอกข้อมูลเอกสารการสมัครให้ถูกต้องชัดเจนครบถ้วน
2. การติดต่อเรื่องเกี่ยวกับการเรียนทุกกรณีกับทางมหาวิทยาลัย โปรดแจ้งรหัสประจำตัวนักศึกษา ชื่อ-สกุล ที่อยู่ปัจจุบัน หมายเลขโทรศัพท์ให้ถูกต้องชัดเจน
3. ระเบียบการฯ เล่มนี้ต้องนำไปในวันสมัคร หากสูญหายหรือชำรุด ต้องซื้อเล่มใหม่ เพื่อให้เอกสารครบถ้วน และโปรดเก็บระเบียบการฯ นี้ไว้จนสำเร็จการศึกษา

สถานที่ขอรับใบสมัครฯ เข้าเป็นนักศึกษาใหม่

ขอรับใบสมัครฯ ได้ที่

1. สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 23 จังหวัด ดังนี้

ปราจีนบุรี	นครพนม	ลพบุรี	บุรีรัมย์	อุดรธานี
อุทัยธานี	สุโขทัย	นครราชสีมา	เชียงราย	พังงา
นครศรีธรรมราช	ขอนแก่น	หนองบัวลำภู	กาญจนบุรี	สงขลา
อำนาจเจริญ	ศรีสะเกษ	ชัยภูมิ	เชียงใหม่	
แพร่	ตรัง	เพชรบูรณ์	สุรินทร์	

(สอบถามรายละเอียดดูหมายเลขโทรศัพท์ที่หน้า 97 - 98)

2. หน่วยรับสมัคร(ส่วนภูมิภาค) ฝ่ายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา

อาคาร สวป. ชั้น 3 มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ๙ 10240

(สอบถามรายละเอียดที่ โทร. 0-2310-8624, 0-2310-8000 ต่อ 4834)

3. ดาว์นโหลดใบสมัครฯ, ระเบียบการและคู่มือสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ส่วนภูมิภาค

(สำหรับสมัครทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตนเอง ณ สาขาวิทยบริการฯ)

1. www.ru.ac.th

2. www.iregis2.ru.ac.th (ส่วนภูมิภาค)

3. www.regis.ru.ac.th

เอกสารชุดสมัครสอบส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย

1. ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ม.ร.2)
2. แบบแสดงความยินยอมในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
3. แบบลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่สมัครสอบส่วนภูมิภาค (ม.ร.34)
4. ใบระเบียบประวัตินักศึกษา (ม.ร.25)

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565

การรับสมัครและลงทะเบียนเรียนส่วนภูมิภาค

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2565

- | | | |
|--------------------|------------------|---|
| จ. 2 พ.ค. 2565 - | อา. 3 ก.ค. 2565 | Download ใบสมัครฯ, ระเบียบการและคู่มือสมัครฯ ได้ที่ www.ru.ac.th
www.iregis2.ru.ac.th และ www.regis.ru.ac.th |
| จ. 2 พ.ค. 2565 - | จ. 20 มิ.ย. 2565 | รับสมัครและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ส่วนภูมิภาคทางไปรษณีย์
(เฉพาะผู้ไม่ใช่สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต) |
| จ. 2 พ.ค. 2565 - | อา. 3 ก.ค. 2565 | รับสมัครนักศึกษาใหม่ส่วนภูมิภาคทาง INTERNET
(ผู้ที่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตและผู้ไม่ใช่สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต) |
| ศ. 27 พ.ค. 2565 - | จ. 30 พ.ค. 2565 | รับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง พร้อมลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่
ส่วนภูมิภาคและนักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิตที่สาขาวิทยบริการฯ (ครั้งที่ 1) |
| พ. 30 มิ.ย. 2565 - | อ. 3 ก.ค. 2565 | รับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง พร้อมลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่
ส่วนภูมิภาคและนักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิตที่สาขาวิทยบริการฯ (ครั้งที่ 2) |
| จ. 4 ก.ค. 2565 | | ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ |

ภาค 1 ปีการศึกษา 2565

- | | | |
|-------------------|-------------------|--|
| จ. 2 พ.ค. 2565 - | อา. 24 มิ.ย. 2565 | ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า ภาค 1 ปีการศึกษา 2565
ทาง Internet และ Application |
| จ. 1 ก.ค. 2565 - | จ. 18 ก.ค. 2565 | ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าส่วนภูมิภาคทางไปรษณีย์ |
| อ. 5 ก.ค. 2565 - | จ. 3 ต.ค. 2565 | บรรยายผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (เฉพาะกระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด) |
| ส. 9 ก.ค. 2565 - | อา. 30 ต.ค. 2565 | บรรยายสรุปที่สาขาวิทยบริการฯ (เฉพาะกระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด) |
| จ. 15 ส.ค. 2565 - | ศ. 19 ส.ค. 2565 | ลงทะเบียนสอบซ่อมของภาค 2 และภาคฤดูร้อน / 2564
ทาง Internet และ Application |
| ส. 17 ก.ย. 2565 - | อา. 18 ก.ย. 2565 | } วันสอบซ่อมของ ภาค 2 และภาคฤดูร้อน / 2564 |
| ส. 24 ก.ย. 2565 - | อา. 25 ก.ย. 2565 | |
| จ. 26 ก.ย. 2565 - | พ. 29 ก.ย. 2565 | บอกเลิก - บอกเพิ่มกระบวนวิชา ภาค 1 / 2565 ทาง Internet |
| ส. 5 พ.ย. 2565 - | อา. 6 พ.ย. 2565 | } วันสอบไล่ของ ภาค 1 / 2565 |
| ส. 12 พ.ย. 2565 - | อา. 13 พ.ย. 2565 | |
| จ. 14 พ.ย. 2565 | | วันสำเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน |

โปรดทราบ ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์เฉพาะกรณีไม่ใช่สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต
ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานและเอกสารการสมัครให้ครบถ้วน (ดูหน้า 2)

หากผู้สมัครไม่ส่งค่าธรรมเนียมการสมัคร หรือชำระเงินไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยจะตัด
กระบวนวิชาทำายขึ้นไปโดยลำดับ เท่าจำนวนเงินที่ขาดหรือหากไม่ได้ส่งรณาคติ มหาวิทยาลัยจะถือสิทธิ
ไม่พิจารณา และส่งใบสมัครกลับคืนผู้สมัคร

* การสมัครด้วยตนเองที่สาขาวิทยบริการฯ สมัครได้ทั้งประเภทไม่ใช่สิทธิและใช้สิทธิเทียบโอน *

สารบัญ

หน้า

- สารอธิการบดี
- ความเป็นมาของมหาวิทยาลัย
- การขอรับใบสมัครฯ, Download ใบสมัครฯ, ระเบียบการและคู่มือรับสมัครฯ
- ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ส่วนภูมิภาค

ส่วนที่ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครส่วนภูมิภาค

เอกสารที่ใช้สมัครทางไปรษณีย์	2
วิธีการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีและรายกระบวนวิชา	3
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร ณ สาขาวิทยบริการฯ	4
ขั้นตอนการสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต	5
คุณสมบัติและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี	6
ข้อควรทราบเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ใช้สมัคร	7
การจำแนกคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าเป็นนักศึกษา	8
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต (ทุกคณะ)	16
ตัวอย่างคำนำหน้านาม ชื่อยศในการเขียนใบสมัคร (ม.ร.2)	17
การเทียบ พ.ศ./ ค.ศ. และ CODE ศูนย์สอบส่วนภูมิภาค	18
CODE รหัสสาขาวิชาคณะต่าง ๆ ที่ต้องเขียนลงในใบสมัคร (ม.ร.2)	19
การเขียน ชื่อตัว - สกุล เป็นภาษาอังกฤษ	19
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงการศึกษา	
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา	20
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี	23
ตัวอย่างการกรอกใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ม.ร.2)	24
ช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารของนักศึกษา	25
ตัวอย่างรณณัติค่าสมัครและการจำหน่ายของจดหมายสำหรับผู้สมัครทางไปรษณีย์	26
แถบรหัสกระบวนวิชาตามโปรแกรมการศึกษาและแบบลงทะเบียนเรียน	27
ตัวอย่างการระบายระเบียบประวัตินักศึกษา (ม.ร.25)	29
ชื่อย่อประเทศ 3 หลัก สำหรับการกรอกข้อมูลเชื้อชาติและสัญชาติ	30
สถานที่รับบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่	31
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสอบถามข้อมูล	33

ส่วนที่ 2 แผนกำหนดการศึกษาและโครงสร้างหลักสูตร

แผนกำหนดการศึกษาและวัน เวลาสอบสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาค 1	36
คณะนิติศาสตร์	37
คณะบริหารธุรกิจ	47
คณะรัฐศาสตร์	55
คณะสื่อสารมวลชน	63
สรุปหลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิตของทุกคณะ	71
เอกสารที่นักศึกษาต้องใช้ในการเข้าสอบ	73
ขั้นตอนการเตรียมตัวเข้าสอบ	73
ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะขอเอกสารสำหรับผู้ปกครองที่ใช้สิทธิเบิกค่าเล่าเรียน	73

	หน้า
ส่วนที่ 3 ข้อมูลที่ควรทราบ	
การรับสมัครประจำตัวนักศึกษา ส่วนภูมิภาค (นักศึกษาใหม่)	76
การทำบัตรประจำตัวนักศึกษาเก่า	76
การขอแก้ไขชื่อ ชื่อสกุล คำนำหน้านาม และวัน เดือน ปีเกิด	77
การย้ายคณะและการเปลี่ยนสาขาวิชา	77
การลาออกจากการเป็นนักศึกษา	78
ระบบการเรียนการสอน	78
การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาส่วนภูมิภาค	79
สถานภาพการเป็นนักศึกษาและการหมดสถานภาพการเป็นนักศึกษา	81
หลักเกณฑ์การบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา	82
ขั้นตอนในการบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา	82
การจัดสอบ	83
ตัวอย่างตารางสอบประจำศูนย์สอบ	84
กำหนดเวลาสอบของนักศึกษาส่วนภูมิภาค	87
การรักษาสถานภาพนักศึกษา	88
การขอจบและเสนอชื่อเพื่อขอรับปริญญา	88
การโอนย้ายระบบการเรียนการสอนชั้นปริญญาตรี	89
การบริการข้อมูลสารสนเทศ	91
สถานที่สอบไล่ ณ ศูนย์สอบส่วนภูมิภาค	92
สถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์ของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ	97
ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ	98
บริการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล	98
หลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ	99
ข้อปฏิบัติในการขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตและการขอใบรับรองสภา ฯ	100
ขั้นตอนการติดต่อขอรับปริญญาบัตรสำหรับบัณฑิตที่ไม่เข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	101
คำชี้แจงระเบียบการขอใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ทางไปรษณีย์	
ประเภทไม่สำเร็จการศึกษา และสำเร็จการศึกษา	102
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก	
รายชื่อกระบวนวิชาส่วนภูมิภาค เรียงตามหมวดอักษร A - Z	104
คำแนะนำสำหรับนักศึกษาที่จะสมัครฝึกเรียนวิชาทหาร	108
การผ่อนผันการรับราชการทหาร	112
การบริการสำหรับนักศึกษาที่จะขอรับทุนการศึกษาและกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.)	113
ข้อบังคับ ม.ร.ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560	114
ข้อบังคับ ม.ร.ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบำรุงการศึกษา ระดับปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาสอบส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2560	129
ข้อบังคับ ม.ร.ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบำรุงการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561	133
ข้อบังคับ ม.ร.ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบำรุงการศึกษา ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาสอนส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563	134
ข้อบังคับ ม.ร.ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2546	135
ข้อบังคับ ม.ร.ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2522	138
ระเบียบ ม.ร.ว่าด้วยการศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับผู้เข้าศึกษาสอบส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2560	139
ระเบียบ ม.ร.ว่าด้วยการศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษสอบส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563	141

	หน้า
ระเบียบ ม.ร.ว่าด้วยการสอบซ่อม พ.ศ. 2560	142
ระเบียบ ม.ร.ว่าด้วยการตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิและหนังสือรับรองบุคคล พ.ศ. 2562	144
ระเบียบ ม.ร.ว่าด้วยการให้รางวัลเรียนดีแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557	148
ประกาศ ม.ร.เรื่องการชำระเงินและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดส่งหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิ จากสถานศึกษาต่างประเทศไปตรวจสอบยังหน่วยงานต้นสังกัด	149
ประกาศ ม.ร.เรื่องการขอสำเร็จการศึกษาของผู้เคยเป็นผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา เพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (Pre-Degree) (กรณีใช้สิทธิเทียบโอนและมีหน่วยกิต ครบหลักสูตรในวันที่สมัครเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี)	152
ประกาศ ม.ร.เรื่องการอนุญาตให้พระภิกษุสามเณรเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี	153
ประกาศ ม.ร.เรื่องการใช้นำหน้านามของพระภิกษุ สามเณร	154
ประกาศ ม.ร.เรื่องการใช้บัตรประจำตัวนักศึกษา	154
ประกาศ ม.ร.เรื่องการขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล คำนำหน้านาม และยศ ของนักศึกษา	155
ประกาศ ม.ร.เรื่องห้ามนักศึกษาสมัครเข้าเป็นนักศึกษาในขณะที่ยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาอยู่	156
ประกาศ ม.ร.เรื่องให้นักศึกษาที่มีรหัสซ้ำซ้อนมากกว่าหนึ่งรหัส มาดำเนินการลาออกให้เหลือเพียงรหัสเดียว	157
ประกาศ ม.ร.เรื่องการขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี	158
ประกาศ ม.ร.เรื่องการขอใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตภายหลังการสมัครเป็นนักศึกษา	159
ประกาศ ม.ร.เรื่องข้อตกลงในการปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์	160
ประกาศ ม.ร.เรื่องการขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบำรุงมหาวิทยาลัย	162
ประกาศ ม.ร.เรื่องการขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา	164
ประกาศ ม.ร.เรื่องการรับสมัครนักศึกษาพิการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี	166
ประกาศ ม.ร.เรื่องหลักฐานการเข้าสอบของนักศึกษาปริญญาตรี	167
ประกาศ ม.ร.เรื่องหลักเกณฑ์การทดสอบภาษาไทยสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ที่เป็นชาวต่างชาติ	168
คำสั่ง ม.ร.เรื่องข้อปฏิบัติในการสอบไล่ ณ ศูนย์สอบส่วนภูมิภาค	169
คำสั่ง ม.ร.เรื่องข้อปฏิบัติในการสอบไล่ (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2546	171
หลักเกณฑ์การเทียบระดับความรู้วุฒิการศึกษาต่างประเทศ	173
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ	182
ใบคำร้องมหาวิทยาลัยรามคำแหง	183
ใบคำร้องขอยกเว้นการทดสอบภาษาไทย	184
แบบยื่นคำขอแก้ไขข้อมูลประวัตินักศึกษา	185
คำร้องขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา	186
แบบขออนุมัติย้ายศูนย์สอบของนักศึกษาส่วนภูมิภาค	187
ใบคำร้องขอรับเงินคืนหรือขอสับเปลี่ยนกระบวนวิชา	188
ใบคำร้องขอรับเงินคืน (กรณีสำเร็จการศึกษา)	190
แบบใบคำร้องขอบอกเลิกกระบวนวิชากรณีพิเศษ สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค	192
ใบคำร้องขอปรับฐานข้อมูลใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต/ขอเปลี่ยนวุฒิการศึกษาภายหลังการสมัคร	194
คำร้องขอใบรับรองผลไม่สำเร็จการศึกษา (Transcript) ส่วนภูมิภาค	195
คำร้องขอหนังสือสำคัญใบรับรองสภาพ และขึ้นทะเบียนปริญญาส่วนภูมิภาค	196
คำร้องขอใบรับรองผลการศึกษาของบัณฑิต (Transcript) ส่วนภูมิภาค	198
คำร้องขอเปลี่ยนชื่อ - สกุล คำนำหน้านาม ยศ ส่วนภูมิภาค	199
แบบยื่นคำขอย้ายคณะ หรือเปลี่ยนสาขาวิชา	200
แบบแจ้งขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา แบบ MASTER CARD	202
แบบยื่นคำขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา	204
คำร้องแจ้งจบหลักสูตรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ, คณะรัฐศาสตร์และคณะสื่อสารมวลชน	205
แบบฟอร์มที่อยู่สถานศึกษาของวุฒิการศึกษาที่นำมาสมัครเรียน (School Address)	206
แบบฟอร์มยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวและสิทธิทางการศึกษา (Authorization Form)	207
ตำราเรียนและอุปกรณ์การศึกษา	208

คำเตือน

อย่าใช้วุฒิการศึกษาปลอม

อย่าปลอมแปลงเอกสาร - หลักฐานซึ่งใช้ประกอบการสมัคร

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคำแหงนั้น มหาวิทยาลัยจะส่งวุฒิการศึกษาของผู้สมัครทุกคนไปตรวจสอบยังสถาบันการศึกษาที่ออกหนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษาหรือเอกสารฉบับนั้น

หากตรวจสอบในภายหลังพบว่าการปลอมวุฒิการศึกษาหรือเอกสารหลักฐานการสมัคร มหาวิทยาลัยจะถอนสภาพการเป็นนักศึกษาและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

กรณีที่ผู้สมัครประสงค์ที่จะกลับมาสมัครใหม่ด้วยวุฒิการศึกษาที่ถูกต้อง จะไม่มีสิทธินำผลการสอบนั้นมาเทียบโอนหน่วยกิตแต่อย่างใด

คำเตือน

การชำระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทุกประเภทที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ผู้สมัครชำระทางไปรษณีย์เป็นกรณีพิเศษให้ส่งจ่ายในนาม “มหาวิทยาลัยรามคำแหง” เท่านั้น ห้ามมิให้ส่งจ่าย “ตัวบุคคล” หรือ “หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย” เพราะเงินของท่านอาจสูญหายได้

หากมีปัญหาหรือมีข้อสงสัยให้ติดต่อสอบถาม ฝ่ายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
หน่วยรับสมัคร (รับสมัครส่วนภูมิภาค) อาคาร สวป. ชั้น 3 ตู้ ปณ.1011 ปณฝ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10241 โทร. 0-2310-8624, 02-310-8000 ต่อ 4834
FAX. 0-2310-8628

นักศึกษาต้องแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวนักศึกษา
ควบคู่กับบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ

ในกรณีที่มิได้รับตารางสอบไล่รายบุคคลก่อนสอบ 2 สัปดาห์
ให้นักศึกษาตรวจสอบได้ที่ <http://e-service.ru.ac.th/search/reginal1/index.php> หรือ
ที่โรงเรียนซึ่งเป็นสถานที่สอบ ก่อนการสอบ 1 สัปดาห์